



ที่ อจ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
และสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดออกหน่วยคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ online หรือในรูปแบบ onsite ณ หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ฯ (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความพร้อมของหน่วยงานในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ทาง www.oic.go.th/Clinic ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amnatcharoenlocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



รายละเอียดเข้าร่วมโครงการฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./ โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๐๓๒

ผู้ประสานงาน : ทานนท์ โทร. ๐๙ ๔๓๙๑ ๘๓๕๒

๑๖

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
 เลขที่ใบที่ ๒๑๒ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริม
 กลุ่มงานการตรวจราชการ กลุ่มงานกฎหมาย
 กลุ่มงานการเงิน

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดออกหน่วยคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ online หรือในรูปแบบ onsite ณ หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความพร้อมของหน่วยงานในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทาง www.oic.go.th/Clinic ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE หายหนังสือนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว



สำนักงานเลขาธิการกรม
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖
 โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



รายละเอียดการเข้าร่วม
 โครงการคลินิกข้อมูล
 ข่าวสารเคลื่อนที่